

รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการท่องเที่ยว

รายงานผลการป้องกันการท่องเที่ยว พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

- ก. ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หมายเหตุภายใต้ ๑๓ ไทมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
- ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๑ การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม /เป้าประสงค์ ที่ ๑.การบริหารภาครัฐ มีคุณธรรม เข้าถึงได้
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบูรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ บ. พัฒนาการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
- ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.นาข่า (ที่ ๕ ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี)

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ข้อ ๑๓ ส่งเสริมการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	จ่ายจริง	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จในการ
๑	มาตรการ "ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า"	๑๖,๗๐๐	๑๖,๗๐๐	ข้อบัญญัติฯปี ๖๖	อบรม ๑ วัน	อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.นาข่า มีจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติตามมาตรฐานอำนาจหน้าที่ และประพฤติตนตามประมวลจริยธรรม
๒	โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	๑๗,๙๐๐	๑๗,๙๐๐	ข้อบัญญัติฯปี ๖๖	อบรม ๑ วัน	อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาอบต.นาข่า มีจิตสำนึกและตระหนักในการยึดมั่นผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
๓	โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯปี ๖๖	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯมีความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
๔	โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต	๑๘,๕๐๐	๑๘,๕๐๐	ข้อบัญญัติฯปี ๖๖	อบรม ๑ วัน	อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.นาข่า มีจิตสำนึกและค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตและการต่อต้านการทุจริต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	จ่ายจริง	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๕	โครงการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่กองการ บริหารส่วนตำบลนาซ่า	๐	๐	ข้อบัญญัติฯ ปี ๖๖	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	มีคู่มือการปฏิบัติงานและระยะเวลาการดำเนินการ เกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องใน แต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทำการ และในเว็บไซต์หลัก ของ อบต.
๖	มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ ประชาชน	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ หลัก ของ อบต.
๗	มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่า	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	มีคำสั่งมอบหมายงานการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน หรือการดำเนินการของ ผู้บริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
๘	กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติ ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล นาซ่า”	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	จัดทำข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมและจรรยาบรรณ ใซ้คุณพิณจงด้วยความสุจริต ภายในกรอบธรรมาภิบาล
๙	โครงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอน/คู่มือการปฏิบัติงานและ ระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับบริการประชาชน รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทำ การ และในเว็บไซต์หลัก ของ อบต.
๑๐	มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และ กำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล สาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล นาซ่า	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	นำข้อมูลที่เปิดเผยได้ลงในเว็บไซต์หลักของ อบต.
๑๑	โครงการจัดทำมาตรฐานการให้บริการ ประชาชน	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	มีคู่มือการปฏิบัติงานและระยะเวลาการดำเนินการ เกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องใน แต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทำการ และในเว็บไซต์หลัก ของ อบต.
๑๒	มาตรการ NO Gift Policy	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	มีประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารและประชาสัมพันธ์ผ่าน เว็บไซต์หลัก ของ อบต.

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	จ่ายจริง	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑๓	นาศรกรการจัดทำเรื่องรื้อวางทุกซ์/ รื้อเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบล นาซ่า	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมประจำ อบต. เพื่อรับเรื่องร้อง ทุกข์ และขอเสนอแนะ
๑๔	โครงการจัดเวทีประชาคม	๕,๐๐๐	๑,๑๒๕	ข้อบัญญัติฯ ปี ๖๖	๑ วัน	จัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล
๑๕	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน การบริหารกิจการขององค์การบริหาร ส่วนตำบลนาซ่า	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ	๑ วัน	จัดให้มีประชาคมหมู่บ้านเข้ตรวจรับงานจ้างของ อบต.
๑๖	กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล นาซ่า	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	จัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพประจำปีโดยสำนักงาน ท้องถิ่นจังหวัด (LPA)
๑๗	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ ปี ๖๖	อบรม ๒ วัน	มีการส่งสมาชิกสภา อบต. และผู้บริหาร อบต.เข้าอบรม ตามหลักสูตรที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดให้มีการอบรม
๑๘	กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุม ภายใน	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	จัดให้มีแผนการควบคุมภายใน ติดตามและประเมินผล การควบคุมภายในประจำปี
	รวม	๑๓๘,๑๐๐	๑๓๕,๒๒๕			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๘	กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่า”	-ไม่มี	-ไม่มี
๙	โครงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	-ไม่มี	-ไม่มี
๑๐	มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่า	-ไม่มี	-ไม่มี
๑๑	โครงการจัดทำมาตรฐานการให้บริการประชาชน	-ไม่มี	-ไม่มี
๑๒	มาตรการ NO Gift Policy	-ไม่มี	-ไม่มี
๑๓	มาตรการจัดการเรื่องราวกู้ยืมทุกซ์/ ร้อยเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่า	- อดต.ไม่มีบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เช่น ตำแหน่งนิติกร	- เปิดกรออัตรากำลังเพิ่ม ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
๑๔	โครงการจัดเวทีประชาคม	- ประชาชนมาประชุมประชาคมน้อย	-ไม่มี
๑๕	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่า	-ไม่มี	-ไม่มี
๑๖	กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่า	-ไม่มี	-ไม่มี
๑๗	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	-ไม่มี	-ไม่มี
๑๘	กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน	- อดต.ไม่มีบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เช่น ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน	- เปิดกรออัตรากำลังเพิ่ม ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน

รายงานปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑	มาตรการ "ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่า"	-ไม่มี	-ไม่มี
๒	โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	-ไม่มี	-ไม่มี
๓	โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น <small>ยังไม่รายงานผลถึงขั้นสัมฤทธิ์ผล</small>	-ไม่มี	-ไม่มี
๔	โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต	-ขาดแคลนวิทยากรที่เป็นพระสงฆ์ที่มีคุณวุฒิเหมาะสม	-ไม่มี
๕	โครงการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่า	-ไม่มี	-ไม่มี
๖	มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน	-ไม่มี	-ไม่มี
๗	มาตรการออกคำสั่งมอบหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่า	-ไม่มี	-ไม่มี